
รายงานการประชุมสภาคณาจารย 
สามัญ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ 

วันอังคารที่  ๔  ธันวาคม  ๒๕๕๕  เวลา ๑๓.๐๐  - ๑๖.๓๐ น. 
ณ หองประชุม ศาสตราจารยเกียรติคุณ นพ. นที รักษพลเมือง ช้ัน ๕ 

อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
========================= 

 

ผูมาประชุม 
 ๑. ศาสตราจารยคลินิก นพ.วิรุณ บุญนุช ประธานสภาอาจารยศิริราช ประธาน 
 ๒. รองศาสตราจารย อธิป ลิขิตลิลิต                   คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล   รองประธานฯ คนที่ ๑ 
 ๓. ผูชวยศาสตราจารย ยงยุทธ ขจรปรีดานนท สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล  รองประธานฯ คนที่ ๒ 
 ๔. อาจารย ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร  เลขาธิการ  
 ๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาญยศ ปลื้มปติวิริยะเวช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รองเลขาธิการ 
 ๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กุลณสรรค สายขุน สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล 
 ๗. ผูชวยศาสตราจารย ธิราภรณ จันทรดา คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
 ๘. อาจารย บุญมี พวงเพชร วิทยาลัยศาสนศึกษา 
 ๙. ผูชวยศาสตราจารย ประฤดา  สุริยันต คณะศิลปศาสตร 
 ๑๐. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นสพ.พีรศักดิ์ สุทธิโยธิน คณะสัตวแพทยศาสตร 
 ๑๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ระวีวรรณ เล็กสกุลไชย คณะกายภาพบําบัด 
 ๑๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรากร เจริญสุข คณะวิศวกรรมศาสตร 
 ๑๓. ผูชวยศาสตราจารย วราภัสร พากเพียรกิจวัฒนา คณะเภสัชศาสตร 
 ๑๔. รองศาสตราจารย ดร.วิไล หนุนภักดี คณะวิทยาศาสตร 
 ๑๕. รองศาสตราจารย นพ.วิสูตร ฟองศิริไพบูลย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
 ๑๖. รองศาสตราจารย ศรีสนิท อินทรมณี คณะเทคนิคการแพทย 
 ๑๗. อาจารย ศุภกฤต โสภิกุล คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
 ๑๘. ผูชวยศาสตราจารย สมศักดิ์ วงศาวาส สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 
 ๑๙. ผูชวยศาสตราจารย สมหญิง โควศวนนท คณะพยาบาลศาสตร 
 ๒๐. ผูชวยศาสตราจารย พญ.สุภาวรรณ เศรษฐบรรจง คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
 ๒๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรพงษ เลิศสิทธิชัย วิทยาลัยนานาชาติ 
 ๒๒. รองศาสตราจารย ดร.อรพินทร พิทักษมหาเกตุ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
 ๒๓. อาจารย อิทธิพล ปรีติประสงค สถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
 ๒๔. อาจารย ดร.เอกพันธุ ปณฑวณิช โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา สํานักงานอธิการบดี 
 ๒๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รักชนก คชไกร ประธานสภาอาจารย คณะพยาบาลศาสตร  
 ๒๖. รองศาสตราจารย ดร.สุดา เรียงโรจนพิทักษ ประธานสภาอาจารย คณะวิทยาศาสตร 
 ๒๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภก.ปราโมทย ตระกูลเพียรกิจ    ประธานสภาอาจารย คณะเภสัชศาสตร 
 ๒๘. รองศาสตราจารย กรุณี ขวัญบุญจัน ประธานสภาอาจารยเวชศาสตรเขตรอน 
 ๒๙. รองศาสตราจารย รัตนวัฒน ไชยรัตน แทนประธานสภาอาจารย คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 
 ๓๐. ผูชวยศาสตราจารย พรพรรณ สมบูรณ ประธานสภาอาจารย วิทยาลัยราชสุดา  
 ๓๑. อาจารย ดร.ปรัชญา เตวิยะ ประธานสภาอาจารย วิทยาเขตกาญจนบุรี 
 

ผูไมมาประชุม 
 ๑. ผูชวยศาสตราจารย นพ.จักรพงศ นะมาตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

          /๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์.... 



 
 

 
 

๒ 

 ๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทัศนียา ร. นพรัตนแจมจํารัส    สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู 
 ๓. อาจารย นพ.ธัชพงศ งามอุโฆษ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
 ๔. อาจารย สพญ.นลิน อารียา คณะสัตวแพทยศาสตร 
 ๕. อาจารย น้ําคาง ศรีวัฒนาโรทัย สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู 
 ๖. อาจารย พรพิมล ลิ่มเจริญ บัณฑิตวิทยาลัย 
 ๗. อาจารย ดร.ราชา มหากันธา วิทยาลัยการจัดการ 
 ๘. อาจารย สุรัติ  ประพัฒนรังษี วิทยาลัยดุริยางคศิลป 
 ๙. อาจารย ดร.อิสระ ชูศรี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
 ๑๐. อาจารย นพ.ภุชงค  ลิขิตธนสมบัติ ประธานสภาอาจารยรามาธิบดี   
 ๑๑. อาจารย จามิกร สุขเอนก ประธานสภาอาจารย คณะเทคนิคการแพทย 
 ๑๒. รองศาสตราจารย ดร.สุรชาติ ณ หนองคาย ประธานสภาอาจารย คณะสาธารณสุขศาสตร 
 ๑๓. ผูชวยศาสตราจารย ทพ.พีรศุษม รอดอนันต ประธานสภาอาจารย คณะทันตแพทยศาสตร 
 ๑๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกราช เกตวัลห ประธานสภาอาจารย สถาบันโภชนาการ 
 ๑๕. อาจารย มนตชัย โชติดาว ประธานสภาอาจารย วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา 
 

ผูเขารวมประชุม 
 ๑. นางสาวสุจิรา  สอนสม เจาหนาท่ีงานสภาคณาจารย 
 ๒. นางพัชญา  วงษวันทนีย เจาหนาท่ีงานสภาคณาจารย 
 ๓. นางสาวพรศิริ  บุญมาวงค เจาหนาท่ีงานสภาคณาจารย 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 
 กอนเปดการประชุม ศาสตราจารยคลินิก นพ.วิรุณ บุญนุช ประธานสภาคณาจารย ไดเรียนเชิญ ศาสตราจารย นพ.
ประสิทธ์ิ ผลิตผลการพิมพ รองอธิการบดีฝายวิชาการ มานําเสนอยุทธศาสตรการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลใหสมาชิกไดรับทราบ 
หลังจากจบการนําเสนอฯ ประธานไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 
 ๑.๑ สาระสําคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๔๖๖ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
   เลขาธิการแจงวา สรุปสาระสําคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๔๖๖ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน 
๒๕๕๕  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  
                              ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 ๑.๒ สาระสําคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล/การประชุมคณบดี  
   เลขาธิการแจงสาระสําคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล และการประชุมคณบดี  
ดังนี้ 
   สาระสําคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล  
   ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๕ วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ดังนี้ 
   ๑) ท่ีประชุมเห็นชอบในหลักการรางขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยวิธีการประเมินเพ่ือแตงตั้ง
พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุนใหดํารงตําแหนงผูชํานาญงาน ผูชํานาญงานพิเศษ ผูชํานาญการพิเศษ ผูเชี่ยวชาญ และ
ผูเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. .... และรางประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยประเภท
สนับสนุนใหมีความกาวหนาในตําแหนงผูชํานาญงาน ผูชํานาญงานพิเศษ ผูชํานาญการพิเศษ ผูเชี่ยวชาญ และผูเชี่ยวชาญพิเศษ  
พ.ศ. .... โดยใหปรับแกเพ่ิมเติมตามความเห็นของคณะกรรมการ และเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 
 

          /คร้ังที่ ๒๐/๒๕๕๕ .... 



 
 

 
 

๓ 

   ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๕ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ดังนี้ 
   ๑) รางขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. .... 
  มหาวิทยาลัยไดประชุมรวมกับสภาคณาจารยเม่ือวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เพ่ือพิจารณาปรับ 
รางขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล  
พ.ศ. .... ใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งท่ีประชุมมีความเห็นใหปรับแกขอความในขอ ๗ และขอ ๑๔ ตามรางขอบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ และนําเสนอที่ประชุม ก.บ.ค. พิจารณากอนนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ โดยขอความที่ปรับแกในขอ ๗ และขอ ๑๔ มีดังนี้ 
  ขอ ๗ การประเมินผลการปฏบัิติงานใหดําเนินการประเมินปละสองครั้ง ครั้งละหกเดือน ดังนี้ 
  ครั้งท่ี ๑ ประเมินผลการปฏิบัติงานตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ของปถัดไป 
  ครั้งท่ี ๒ ประเมินผลการปฏิบัติงานตั้งแตวันที่ ๑ เมษายนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ปเดียวกัน 
  ท้ังนี้ การประเมินผลการปฏิบัติงานแตละประเภทตําแหนงใหเปนไปตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานท่ี
แนบทายขอบังคับนี้ 
  เหตุผลที่ปรับแก : เพ่ือใหสอดคลองกับปงบประมาณ และการรายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน (PA 
สวนงาน) 
  ขอ ๑๔ ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการ
ประจําสวนงานเสนอ โดยมีองคประกอบดังนี้ (๑) หัวหนาสวนงานเปนประธาน (๒) รองหัวหนาสวนงาน หรือผูท่ีหัวหนาสวนงาน
มอบหมายจํานวนไมนอยกวา ๓ คน (๓) ตัวแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และสายสนับสนุนจํานวน ๑ ใน ๓ ของ
คณะกรรมการขางตน ทําหนาท่ีพิจารณาใหความเห็นเก่ียวกับมาตรฐาน และความเปนธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติงานและให
ความเห็นเก่ียวกับผลการประเมินการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานของสวนงานในภาพรวมตออธิการบดี  
  กรณีสํานักงานอธิการบดีและสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ใหท่ีประชุมปฏิบัติการเปนผูเสนออธิการบดีเพ่ือ
แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงาน 
  เหตุผลที่ปรับแก : รางขอบังคับฯ ไดนําหลักการและวิธีการเก่ียวกับการแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผล
การประเมินการปฏิบัติงานรวมทั้งอํานาจหนาท่ีใหสอดคลองกับประกาศ ก.พ.อ. และแกไขตามความเห็นที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๕๕ เม่ือวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งท่ี ๒๐/
๒๕๕๕ เม่ือวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ซึ่งท่ีประชุม กบค. มีการแสดงความคิดเห็น ดังนี้  
  ประธานสภาคณาจารย ไดสอบถามเกี่ยวกับที่มาขององคประกอบของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ตามขอ 
๑๔ ในสวนของ (๒) รองหัวหนาสวนงาน หรือผูท่ีหัวหนาสวนงานมอบหมาย สามารถแตงตั้งบุคคลภายนอกสวนงานไดหรือไม และ 
(๓) ตัวแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุน มีวิธีการคัดเลือกอยางไร ซึ่งประธานชี้แจงวาคณะกรรมการ
กลั่นกรองฯ ตาม (๒) ควรเปนบุคคลภายในสวนงาน สวน (๓) ขอบังคับฯ ไมไดกําหนดวิธีการไดมา จึงใหอยูในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการประจําสวนงานพิจารณาตามที่เห็นสมควร 
  ผูอํานวยการสถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล ไดสอบถามกรณีขอ ๑๔ วาไมไดกําหนดใหนําผลการประเมิน
มาประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ซึ่งหมายความวาการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนอาจนําขอมูล (ผลการประเมิน) มาประกอบการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนหรือไมก็ได ในประเด็นนี้ผูอํานวยการกองทรัพยากรบุคคลชี้แจงวาหลักเกณฑและวิธีการเลื่อนเงินเดือน
กําหนดใหนําผลการประเมินการปฏิบัติงานมาประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนรวมกับพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ขอมูลการลา การ
รักษาวินัย โดยคณะกรรมการกลั่นกรองฯ จะทําหนาท่ีพิจารณาใหความเห็นเก่ียวกับมาตรฐานการประเมิน และความเปนธรรม สวน
การเลื่อนเงินเดือนเปนอํานาจของหัวหนาสวนงานหรืออธิการบดี 
  ท่ีประชุมเห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 
  ๒) ท่ีประชุมเห็นชอบรางประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการใหบุคลากรไปปฏิบัติงาน
บริการวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... และปรับแกตามความเห็นของคณะกรรมการฯ 

          /๓) ที่ประชุม .... 



 
 

 
 

๔ 

  ๓) ท่ีประชุมอนุมัติรางประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง เงินคาลวงเวลาของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... 
   สาระสําคัญจากการประชุมคณบดี  
   ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๕ วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ดังนี้ 
   ๑) สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติเปลี่ยนชื่อตําแหนงผูชวยศาสตราจารยนคร เหมะ เปน รองอธิการบดีฝาย
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอํานาจเจริญ และอนุมัติแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยกําลัง ชุมพลบัญชร คณะสัตวแพทยศาสตร ใหดํารง
ตําแหนงรองอธิการบดีฝายวิทยาเขตกาญจนบุรี 
   ๒) ท่ีประชุมมีการแสดงความยินดี ดังนี้  
         ๒.๑) ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนกพร ไตรวิทยากร สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล ไดรับรางวัล 
2012 TRF-CHE-Scopus Mid-Career Researcher Awards สาขา Life Sciences & Agricultural Sciences  
         ๒.๒) คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล คิดคนการแยกสเต็มเซลลบริสุทธ์ิจากน้ําคร่ําเพ่ือใชรักษาโรค
ในอนาคต   ๓) ศาสตราจารยประสิทธ์ิ ผลิตผลการพิมพ รองอธิการบดีฝายวิจัย ไดนําเสนอยุทธศาสตรการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยมหิดล 
   ๔) ท่ีประชุมเห็นชอบรางขอบังคับฯ ๓ ฉบับ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 
       ๔.๑) รางขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยวินัย การดําเนินการ และการลงโทษทางวินัย พ.ศ. .... 
         ๔.๒) รางขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการใชคํานําหนานาม พ.ศ. .... 
        ๔.๓) รางขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจํา
มหาวิทยาลัย (ฉบับ ๒) พ.ศ. ....  
  ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๕ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ดังนี้ 
  ๑) รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม มหาวิทยาลัยมหิดล ปงบประมาณ 

๒๕๕๔ จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา-สมศ. 

  มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินไดคะแนนเฉลี่ยจากตัวบงชี้ตามพันธกิจสถาบันอุดมศึกษา (ตัวบงชี้ท่ี ๑-๑๑) 

เทากับ๔.๖๓ คะแนน อยูในระดับดีมาก และผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยจากภาพรวมทุกตัวบงชี้ (ตัวบงชี้ท่ี ๑-๑๘) เทากับ ๔.๖๘ 

คะแนน อยูในระดับดีมาก คณะ/หนวยงานเทียบเทา ท้ัง ๓๐ คณะ มีคะแนนเฉลี่ยเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน ดังนั้น 

มหาวิทยาลัยมหิดล จึงไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ สมศ. 

  ๒) ผลการเยี่ยมสํารวจสวนงานตามระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล (MUQD) ระยะที่ ๓ ปงบประมาณ ๒๕๕๔ 
   การดําเนินงานตามระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะที่ ๓ ปงบประมาณ ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยได
เขาเยี่ยมสํารวจสวนงานในระหวางเดือน มีนาคม-มิถุนายน ๒๕๕๕ ไดครบ ๓๑ สวนงาน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ จําแนกเปน 

  - สวนงานที่จัดการเรียนการสอน จํานวน ๒๗ สวนงาน ประกอบดวย ๑๓ คณะ ๗ สถาบัน ๗ วทิยาลัย 
  - สวนงานที่ไมจัดการเรียนการสอน จํานวน ๔ สวนงาน ประกอบดวย ๑ วิทยาเขต ๒ ศูนย และ ๑ 
หอสมุด 
  โดย มี ๓ สวนงานดําเนินการตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือความเปนเลิศ (EdPEx) จะประเมินตาม
เกณฑ EdPEx (RA, SI และ MT) และ ๑ สํานักงานอธิการบดี (อยูระหวางการปรับปรงุระบบตามเกณฑ EdPEx) 
  ๓) รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔ จากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา-สกอ.  ซึ่งมหาวิทยาลัยมีผลการประเมินไดคะแนนเทากับ ๔.๘๓ ตามที่มหาวิทยาลัยประเมินตนเอง 
                              ที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
           /๑.๓ สาระสําคัญ .... 



 
 

 
 

๕ 

 
 ๑.๓ สาระสําคัญจากที่ประชุมประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปอมท.) 
  เลขาธิการแจงวา ปอมท. กําหนดประชุมสมัยสามัญ ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๕ ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ 
โรงแรมรามาการเดนส ในการประชุมครั้งนี้ไดมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร ปอมท. ชุดใหมแทนชุดเดิมที่จะครบวาระ ผลการเลือกตั้ง 
ดังนี้ 
  - ประธาน ปอมท. ไดแก รองศาสตราจารย สุธา ภูสิทธิศักดิ์  ประธานสภาคณาจารยมหาวิทยาลัยขอนแกน 
  - รองประธาน ปอมท. คนที่ ๑ ไดแก ผูชวยศาสตราจารย พินิจ เทพสาธร ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  - รองประธาน ปอมท. คนที่ ๒ ไดแก ศาสตราจารยคลินิก นพ.วิรุณ บุญนุช ประธานสภาคณาจารย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
  - เลขาธิการ ปอมท. ไดแก ผูชวยศาสตราจารย พัฒนพงษ วันจันทึก ประธานสภาคณาจารย มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
  โดยมีวาระการดํารงตําแหนง ๑ ป ตั้งแตวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
                              ที่ประชุม  รับทราบ และแสดงความยินดีกับประธานสภาคณาจารย 
 

 ๑.๔ จํานวนสมาชิกสภาคณาจารยที่เขาประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ วันที่ ๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
  เลขาธิการแจงวา ในการประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๕ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ มี
สมาชิกมาประชุม จํานวน ๓๓ คน ไมมาประชุม ๑๑ คน จํานวนสมาชิกท่ีมาประชุมคิดเปนรอยละ ๗๕ 
                              ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 ๑.๕ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
  เลขาธิการแจงวา มหาวิทยาลัยกําหนดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ
มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ หองประชุมศาสตราจารยเกียรติคุณ นพ.นที รักษพลเมือง สํานักงาน
อธิการบดี ศาลายา ประธานและเลขาธิการเปนผูเขาประชุม สรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 
  ๑) ขอใหสภาคณาจารยสงรายชื่อคณะกรรมการฝายตอนรับอาจารยสักขีพยาน ภายในวันที่ ๗ ธันวาคม 
๒๕๕๕ 
  ๒) ขอใหสวนงานแจงชื่อนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาภายในเดือนเมษายน ๒๕๕๖ โดยไมตองรอ
นักศึกษาที่เรียนภาคฤดูรอน 
  ๓) ขอใหแจงชื่อผูไดรบัปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ 
  สมาชิกท่ีสนใจสมัครเปนคณะกรรมการตอนรับอาจารยสักขีพยาน ขอใหแจงชื่อท่ีฝายเลขานุการภายใน
วันนี้  
                              ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 ๑.๖ ความคืบหนาเรื่องการทูลเกลาฯ ถวายรางวัลอาจารยตัวอยางของสภาคณาจารย ประจําป ๒๕๕๕ แด 
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี 
  เลขาธิการแจงถึงความคืบหนาเรื่องการทูลเกลาฯ ถวายรางวัลฯ ดังนี้ 
  ๑) ไดจัดทําโลรางวัลฯ แลว ขณะนี้อยูระหวางการตรวจสอบความเรียบรอย 
  ๒) รองอธิการบดีไดแจงรายนามสมาชิกท่ีขอเขาเฝาฯ ไปยังผูอํานวยการกองงานในพระองคสมเด็จพระเจา
ลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เรียบรอยแลว 
                              ที่ประชุม  รับทราบ 
 

          /๑.๗ การวางพานพุ่ม .... 



 
 

 
 

๖ 

 ๑.๗ การวางพานพุมถวายพระพร 
  เลขาธิการแจงวา สมาชิกสภาคณาจารยรวมวางพานพุมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
เม่ือวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๑.๓๐ น. ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ป ตึก ๗๒ ป ชั้น ๑ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ซึ่ง
เปนไปดวยความเรียบรอย ฝายเลขานุการไดนําภาพดังกลาวเผยแพรทางเว็บไซตสภาคณาจารยเรียบรอยแลว 

                              ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 ๑.๘ Green meetings 
  เลขาธิการแจงวา มหาวิทยาลัยมีนโยบายเขาสูการเปน Eco University ตามยุทธศาสตรท่ี ๗ มหาวิทยาลัยจึง
เชิญชวนผูบริหารเปนผูนําในเรื่องดังกลาว โดยเริ่มจาก Green meeting ในการประชุมคณบดีเปนตนไป โดยมีการกําหนดอุณหภูมิใน
หองประชุม เปน ๒๗ องศาเซลเซียส โดยผูเขารวมประชุมไมตองสวมสูท และมีการสอบถามความตองการในการใหบริการเพ่ือ
อนุรักษทรัพยากร เชน ชนิดเครื่องดื่ม ของวาง และเอกสารประกอบการประชุม 

                              ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 ๑.๙ การปรับเปล่ียนการเปนกรรมการฝายตางๆ 
  เลขาธิการแจงวา ฝายเลขานุการไดเวียนแจงสมาชิกเรื่อง การปรับเปลี่ยนการเปนกรรมการฝายตางๆ ตาม
มติท่ีประชุมสภาคณาจารย ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๕ เม่ือวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๕ ซึ่งมีสมาชิกไดแจงความประสงคขอเปลี่ยนการเปน
กรรมการฝายตางๆ เนื่องจากทํางานมาครบ ๑ ป ท้ังนี้เพ่ือการเรียนรูงานที่หลากหลาย ฝายเลขานุการจะไดจัดทําคําสั่งแตงตั้งตอไป 

                              ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 ๑.๑๐ ผลการเลือกตั้งซอมสมาชิกสภาคณาจารยประเภทผูแทนสวนงาน  
  เลขาธิการแจงวา ตามที่ไดมีดําเนินการเลือกตั้งซอมสมาชิกสภาคณาจารยประเภทผูแทนสวนงานของคณะ
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร และสํานักงานอธิการบดี แทนตําแหนงท่ีวางนั้น ผลการเลือกตั้งซอมฯ เปนดังนี้ 
  - อาจารย ศุภกฤต โสภิกุล เปนสมาชิกสภาคณาจารยประเภทผูแทนสวนงานของคณะสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร 
  - อาจารย ดร.เอกพันธุ ปณฑวณิช สังกัดโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมุนษยชนและสันติศึกษา เปนสมาชิก
สภาคณาจารยประเภทผูแทนสวนงานของสํานักงานอธิการบดี  
                              ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 ๑.๑๑ เรื่องที่ประธานไดดําเนินการไปแลว 
  เลขาธิการแจงวา ไดรับบันทึกจากอาจารยคณะเวชศาสตรเขตรอน เสนอเรื่อง “การขึ้นเงินเดือนของ
อาจารยวุฒิปริญญาเอก” ผานประธานสภาอาจารยเวชศาสตรเขตรอน เพ่ือเสนอประธานสภาคณาจารยพิจารณา ซึ่งประธานสภา
คณาจารยไดเสนอเรื่องดังกลาวตอรองอธิการบดีเพ่ือพิจารณาเรียบรอยแลว 
  ท่ีประชุมตั้งขอสังเกตวา เรื่องบางเรื่องควรไดมีการนํามาพิจารณาในที่ประชุมสภาคณาจารยเพ่ือสรุปมติ
รวมกันกอนเสนอไปยังผูเก่ียวของ ท้ังนี้ เพ่ือใหการเสนอเรื่องดังกลาวมีน้ําหนักมากขึ้น 
                              ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุม 
 รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ ประชุมเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕    
 ท่ีประชุมไดพิจารณารายงานการประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๕ ประชุมเมื่อวันที่ ๗ 
พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  ณ หองประชุมศาสตราจารย เ กียรติคุณนายแพทยนที รักษพลเมือง  ชั้น  ๕  สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล  
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 

          /ระเบียบวาระที่ ๓ .... 



 
 

 
 

๗ 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ การจัดเวทีสภามหาวิทยาลัยพบประชาคม 
  ประธานสภาคณาจารยชี้แจงวา ไดแจงกําหนดวันและเวลาจัดเวทีสภามหาวิทยาลัยพบประชาคมตอท่ี
ประชุมกิจการสภามหาวิทยาลัย เม่ือวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โดยแจงวา สภาคณาจารยกําหนดจัดการเสวนาฯ ในวันที่ ๑๔ 
กุมภาพันธ ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. และขอหารือหัวขอในการจัดจากที่ประชุมกิจการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งท่ีประชุมไดให
ขอคิดเห็นในการจัดเสวนาฯ และประเด็นเก่ียวกับการจัดเสวนาฯ ดังนี้ 
  ๑) ควรใชการเสวนาฯ นี้เพ่ือเก็บขอมูลจากประชาคม ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะพ้ืนที่
โดยรอบมหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือนําแนวคิดและขอมูลท่ีไดจากการเสวนาฯ ไปกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาตอไป 
  ๒) มีแนวคิดและประเด็นที่นาสนใจ ดังนี้ 
   ๒.๑) มหาวิทยาลัยมหิดลจะอยูตรงไหน เม่ือ AEC เปดใน ๒๐๑๕ และมีประเด็นอะไรที่มหาวิทยาลัยมหิดล
จะพัฒนา หรือมหาวิทยาลัยมหิดลจะอยูตรงไหนในระดับชาติ ระดับอาเซียน ระดบัโลก 
   ๒.๒) ศูนยติวเตอร ท่ีอยูหนามหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดลมีมุมมองอยางไร สภาคณาจารยจะมี
สวนในเรื่องนี้อยางไรบาง 
   ๒.๓) ประเด็นนโยบายที่เปนไปได เชน การเพ่ิมคาตอบแทนอาจารย 
   ๒.๔) ความมั่นคงในการทํางานทั้งในสายวิชาการและสายสนับสนุน 
  ๓) การจัดเวทีเสวนาฯ ควรใหมีการแลกเปลี่ยนความคิด และเปดโอกาสใหมีการตั้งคําถามดวย 
 ท่ีประชุมไดมีการอภิปรายอยางกวางขวาง สรุปไดดังนี้ 
  ๑) ชื่อหัวขอการเสวนาฯ  “ความมั่นคงในการทํางานของบุคลากรกับความกาวหนาของมหาวิทยาลัย” 
  ๒) สถานที่ หองประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
  ๓) ควรมีการถายทอดผานทาง IPTV 
  นอกจากนี้ สมาชิกไดตั้งขอสังเกตวา มีสถานประกอบการบางแหงไดนําชื่อมหาวิทยาลัยไปเปนสวนหนึ่งใน
การตั้งชื่อสถานประกอบการโดยไมไดรับอนุญาต ซึ่งชื่อมหาวิทยาลัยมีชื่อพระนาม “มหิดล” ซึ่งไดรับพระราชทานจากพระบามสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงควรพิจารณาดําเนินการกับผูประกอบการรายดังกลาว 
 มติที่ประชุม เห็นชอบ 

 

 ๓.๒ การแกขอบังคับโดยใหประธานสภาอาจารยสวนงานเปนกรรมการประจําสวนงานโดยตําแหนง 
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรากร  เจิรญสุข  แจงวา ตามที่สภาคณาจารยไดเสนอใหเปนประธานคณะทํางาน
เพ่ือศึกษาความเปนไปไดในการแกไขขอบังคับที่เก่ียวของ เพ่ือใหประธานสภาอาจารยสวนงานเปนกรรมการประจําสวนงานโดย
ตําแหนงนั้น ในการนี้ ไดมีสมาชิกเสนอชื่อเพ่ือรวมเปนคณะทํางานชุดดังกลาวแลว ดังนี้ 
  ๑.  ศาสตราจารยคลินิก วิรุณ บุญนุช ท่ีปรึกษา 

  ๒.  ผูชวยศาสตราจารย วรากร เจริญสุข  ประธานคณะทํางาน 
  ๓.  ผูชวยศาสตราจารย กุลณสรรค สายขุน  คณะทํางาน 
  ๔.  ผูชวยศาสตราจารย จักรพงศ นะมาตร  คณะทํางาน 
  ๕.  อาจารย ธิติคม พัวพันสวัสดิ ์ คณะทํางาน 
  ๖.  ผูชวยศาสตราจารย ปราโมทย ตระกูลเพียรกิจ  คณะทํางาน 
  ๗.  ผูชวยศาสตราจารย ยงยุทธ ขจรปรีดานนท คณะทํางาน 
  ๘.  รองศาสตราจารย วิสูตร ฟองศิริไพบูลย  คณะทํางาน 
  ๙.  ผูชวยศาสตราจารย สุภาวรรณ เศรษฐบรรจง คณะทํางาน 
  ๑๐. ผูชวยศาสตราจารย เอกราช เกตวัลห  คณะทํางาน 
  ๑๑. ผูชวยศาสตราจารย พรพรรณ สมบูรณ คณะทํางานและเลขานุการ 

    
          /มติที่ประชุม .... 



 
 

 
 

๘ 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบใหแตงตั้งคณะทํางานตามที่เสนอ และขอใหประธานสภาอาจารยสวนงาน สงขอมูล
เก่ียวกับการไดมาซึ่งประธานสภาอาจารยของแตละสวนงาน และความเกี่ยวพันของประธานสภาอาจารยกับการเปนกรรมการประจํา
สวนงานของแตละสวนงาน ใหฝายเลขานุการ  เพ่ือประกอบการประชุมของคณะทํางานในเดือนมกราคม ๒๕๕๖ 
 

 ๓.๓ คําช้ีแจงเพิ่มเติมแนวทางบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ของ สกว. ไม
เปนธรรมแกคณาจารย  
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกราช เกตวัลห ลาประชุม จึงขอเลื่อนการพิจารณาไปกอน 
 

 ๓.๔ การรายงานผลการดําเนินงานของกรรมการฝายตางๆ และการรายงานจากผูแทนสภาคณาจารยใน
คณะกรรมการตางๆ ของมหาวิทยาลัย 
 ๓.๔.๑ คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอตําแหนงทางวิชาการ 
 รองศาสตราจารย ดร.วิไล หนุนภักดี ผูแทนสภาคณาจารยในคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
การขอตําแหนงทางวิชาการ แจงวา มีการประชุมฯ ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๕ เม่ือวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ สรุปไดดังนี้  
 ๑) ไดมีการพิจารณาผูเสนอขอตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย จํานวน ๗ คน รองศาสตราจารย 
จํานวน ๕ คน และศาสตราจารย จํานวน ๕ คน โดยไดพิจารณา Reader ใหทุกคนที่ไมมีการแกไข กพอ.๐๓  
 ๒) ก.พ.อ. ไดออกประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารง
ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๕ และ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๕  สรุปไดวา 
การขอตําแหนงผูชวยศาสตราจารยของขาราชการ สามารถใชผลงานตอไปนี้  ๑)  ตํารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการที่มีคุณภาพ
ดี และเผยแพรตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือ ๒) ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพดี และเผยแพร ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด และไมเปนสวน
หนึ่งของวิทยานิพนธหรือประกาศนียบัตร หรือ ๓) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนที่มีคุณภาพดี และเผยแพรตามที่ ก.พ.อ. 
กําหนด ซึ่งประกาศดังกลาวจะชวยใหขาราชการขอตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ไดงายขึ้น แตมหาวิทยาลัยมหิดลยังไมไดพิจารณา
เรื่องนี้วาจะปรับแกเกณฑใหสอดคลองกับ ก.พ.อ. หรือไม   
                              ที่ประชุม  รับทราบ 
   ๓.๔.๒ คณะกรรมการมาตรฐานรานคาและโรงอาหารมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
       ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาญยศ ปลื้มปติวิริยะเวช ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการ
มาตรฐานรานคาและโรงอาหารมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา แจงวา มีการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานรานคาและโรงอาหาร
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๕ เม่ือวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ สรุปสาระสําคัญตามเอกสารประกอบการประชุม 
                              ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 ๓.๕ โครงการจัดตั้งศูนยพัฒนาสุขภาวะผูสูงอายุแบบครบวงจร และบริบาลผูปวยระยะทาย มหาวิทยาลัยมหิดล  
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาญยศ ปลื้มปติวิริยะเวช ชี้แจงวา ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดรับมอบพื้นที่ ณ ตําบล
หนองพลับ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ และมีนโยบายใหใชพ้ืนที่ดังกลาวจัดตั้งเปนศูนยวิจัยสุขภาวะผูสูงอายุและการ
บริบาลผูปวยระยะสุดทาย ซึ่ง อาจารย ดร.ราชา มหากันธา ไดเสนอใหสภาคณาจารยไปลงพื้นที่ในบริเวณดังกลาวเพื่อเก็บขอมูลใน
การทําวิจัยไปพรอมๆ กับการ Retreat ในการประชุมที่ผานมา    และท่ีประชุมไดมีมติใหปรับแกโครงการตามขอเสนอแนะของท่ี
ประชุม ซึ่งไดรวมโครงการการ Retreat สภาคณาจารยไวดวย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
  สมาชิกไดแสดงความคิดเห็นอยางกวางขวาง และเสนอแนะดังนี้ 
  ๑) แมสภามหาวิทยาลัยไดเห็นชอบในหลักการเก่ียวกับโครงการดังกลาว แตโครงการดังกลาวก็ยังไมมี
ความชัดเจน ตองปรับปรุงรายละเอียดอีกมาก โดยเฉพาะชื่อโครงการและวัตถุประสงคของโครงการยังไมชัดเจน 
  ๒) มหาวิทยาลัยเพ่ิงไดรับมอบพื้นที่เม่ือปลายเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ และคณะทํางานที่มหาวิทยาลัย
แตงตั้งจะไปดูพ้ืนที่ในเดือนมกราคม ๒๕๕๖ หากสภาคณาจารยประสงคจะดําเนินการใดๆ เก่ียวกับโครงการดังกลาว ควรสงผูแทนไป
รวมเปนคณะทํางาน และหากจะไปสํารวจพื้นที่ ขอใหเดินทางไปกับคณะทํางานของมหาวิทยาลัยเพ่ือประหยัดงบประมาณและไม
ทํางานซ้ําซอน 

          /๓) หากสมาชิก .... 



 
 

 
 

๙ 

  ๓) หากสมาชิกสนใจจะทําวิจัยเรื่องการดูแลผูสูงอายุ อาจรวมมือกันจากหลายสวนงาน และทําในพ้ืนที่รอบ
มหาวิทยาลัยกอน เม่ือมหาวิทยาลัยมีความชัดเจนในโครงการดังกลาวที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ คอยลงพ้ืนที่ศึกษาตอไป 
  ๔) มหาวิทยาลัยเคยทําวิจัยเรื่องเก่ียวกับผูสูงอายุในตําบลศาลายา โดยกลุมภารกิจชุมชน ขอใหศึกษา
ขอมูลเดิมที่มีอยูประกอบดวย     
  ๕) โครงการดังกลาวกําหนดวัตถุประสงคไวสูงเกินกวาจะปฏิบัติได และยังไมมีงบประมาณสนับสนุน 
นอกจากนี้ สมาชิกสภาคณาจารยจะหมดวาระการดํารงตําแหนงทุกๆ ๒ ป การทํางานจะไมตอเนื่อง ขอใหชะลอโครงการดังกลาวไป
จนกวามหาวิทยาลัยจะมีความชัดเจนมากขึ้นกวานี้  
  ๖) ขอใหนําประสบการณจากศูนยการแพทยกาญจนาภิเษกมาเปนขอมูลในการประกอบการพิจารณา ซึ่ง
แตเดิมมหาวิทยาลัยมีนโยบายใหเปนศูนยพักฟนผูสูงอายุ   แตปจจุบันนโยบายดังกลาวตองสะดุดลง และไมกาวหนาเทาท่ีควร ท้ังๆ 
ท่ีศูนยการแพทยกาญจนาภเิษกอยูใกลตัวเมือง   จึงขอใหนําบทเรียนดังกลาวมาเปนขอมูลในการตัดสินใจ 
  มติที่ประชุม ใหชะลอโครงการจัดตั้งศูนยพัฒนาสุขภาวะผูสูงอายุแบบครบวงจรและบริบาลผูปวยระยะทาย
มหาวิทยาลัยมหิดลไวกอน และเสนอใหผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาญยศ ปลื้มปติวิริยะเวช ปรับโครงการดังกลาวเปนโครงการ Retreat 
สภาคณาจารย โดยจัดประมาณเดือนมีนาคม-เมษายน ๒๕๕๖   
 
ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
   ๔.๑ การระดมทุนเพ่ือใชจายในการดําเนินงานของสภาคณาจารย 
 ประธานชี้แจงวา มีนโยบายที่จะระดมทุนเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของสภาคณาจารย เนื่องจากขณะนี้มี
ดอกผลคงเหลือจากกองทุนมูลนิธิท่ีใชไดเพียงประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท และมีบางรายการที่เบิกจากเงินงบประมาณไมได จึง
เห็นสมควรที่จะจัดกิจกรรมเพื่อหารายไดไวใชจายในการดําเนินงานของสภาคณาจารย โดยจะจัดการแขงขันโบวลิ่ง หากที่ประชุม
เห็นชอบจะไดดําเนินการตอไป 
 มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

   ๔.๒ การจัดชองทาง fast track สําหรับการเขารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย 
มหิดล 
 ประธานแจงวา รองศาสตราจารย ทวี เชื้อสุวรรณทวี คณบดีวิทยาลัยราชสุดาไดเสนอใหประธานพิจารณา
เรื่องการจัดชองทาง fast track สําหรับบุคลากรในมหาวิทยาลัยเขารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ใน
ระยะแรกจะดําเนินการ ใน 3 โรงพยาบาลกอน  ไดแก โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก เพ่ือ
อํานวยความสะดวก และเปนขวัญกําลังใจใหกับบุคลากร   สําหรับคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลไดมีการจัดชองทางดังกลาว
ใหกับบุคลากรของคณะแพทยศาสตรศิริราชฯ แตยังไมครอบคลุมบุคลากรจากสวนงานอื่นๆ 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบใหประธานประสานกับคณบดีคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล และผูอํานวยการ
ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก  สําหรับคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี จะประสานงานกับ อาจารย นพ.ธัชพงศ งามอุโฆษ 
เพ่ือประสานงานตอไปยังคณบดีคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี   
 

   ๔.๓ โครงการบริหารจิตเจริญปญญา 
 อาจารย บุญมี พวงเพชร ไดเสนอโครงการบริหารจิตเจริญปญญาใหกับบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน 
๑๐๐ คน ณ วัดสุนันทวนาราม สาขาที่ ๑๑๗ ของวัดหนองปาพง ตําบลไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยเปนการฝกจิตเจริญปญญา
ตามแนวสติปฏฐานสี่ และมีหลวงพอมิตซูโอะ เควสโส เปนผูนําพาการปฏิบัติ จํานวน ๓ วัน ๒ คืน รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีขอเสนอแนะดังนี้ 
 ๑) เสนอใหปรับแกโครงการโดยจัดเปนโครงการนํารองใหกับสมาชิกสภาคณาจารยกอน (จํานวน ๔๐ คน) 
หลังจากนั้นจึงนําประสบการณในการจัดโครงการมาจัดใหกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย หรือเสนอมหาวิทยาลัยเปนผูดําเนินการ 

          /๒) ขอให้สมาชิก .... 



 
 

 
 

๑๐ 

 ๒) ขอใหสมาชิกสภาคณาจารยท่ีเขารวมโครงการรับผิดชอบคาใชจายเอง โดยเฉพาะคาอาหารและคาท่ีพัก 
๒๐๐ บาท/คน/วัน สภาคณาจารยจะรับผิดชอบเฉพาะคาพาหนะในการเดินทาง 
 ๓) ขอใหจัดในชวงปดภาคการศึกษา 
 สมาชิกใหขอมูลวา สําหรับผูท่ีประสงคจะไปปฏิบัติธรรมมากกวา ๓ วัน ๒ คืน สามารถประสานงานไปยัง 
คุณอรุณี วชิราพรทิพย งานคุณธรรมและจริยธรรม คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล เพ่ือขอเขารวมโครงการได เนื่องจากมีการ
จัดเปนประจํา โดยมีการฝกปฏิบัติครั้งละ ๗-๘ วัน 
 มติที่ประชุม เห็นชอบใหสภาคณาจารยจัดโครงการดังกลาว และขอให อาจารย บุญมี พวงเพชร ปรับแก
โครงการตามขอเสนอแนะของที่ประชุม  
                              

   ๔.๔ การจัดกิจกรรมวันขึ้นปใหม 
 ประธานเสนอใหมีการจัดประชุมสภาคณาจารย และจัดกิจกรรมสังสรรคเนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหมในวันที่ 
๙ มกราคม ๒๕๕๖ ตั้งแตเวลา ๑๐.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว โดยมีกําหนดการ ดังนี้ 
 เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๓๐ ประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ 
 เวลา ๑๑.๓๐-๑๒.๓๐ น. เชิญอดีตประธานสภาคณาจารยมาแลกเปลี่ยนประสบการณการเปนประธานสภา
คณาจารย 
 เวลา ๑๒.๓๐-๑๕.๐๐ น. รวมรับประทานอาหารกลางวันและสังสรรค 
 มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องอื่นๆ   
   ๕.๑ กําหนดการประชุมสภาคณาจารย ครั้งตอไป 
  กําหนดประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ วันพุธท่ี ๙ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๓๐ น. 
ณ โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว  
 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น. 
 
 
     
       นางสาวสุจิรา  สอนสม                  อาจารย ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ 
                                      ผูจดรายงานการการประชุม                                     ผูตรวจรายงานการประชุม 


